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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี 

ครั้งที่ 7(34)/๒๕66 
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566  เวลา 11.00 - 16.30 น. 

ณ  ห้องประชุมชั้น 6  อาคาร 36  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
(ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ  วงษ์อินทร์ รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์สุวิทย์  เฑียรทอง กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ห้องประชุม) 
1. ดร.พีระ รัตนวิจิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต เทียนบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต าแหน่ง                      

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต าแหน่ง                  

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธฤษวรรณ บัวศรีค า กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์ รองอธิการบดี (ด้านบริหาร) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร รองอธิการบดี (ด้านวิชาการ) 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดี (ด้านวางแผนและพัฒนา) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดี (ด้านกิจการนักศึกษา) 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนนัท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดี (ด้านกิจการพิเศษ) 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า รองอธิการบดี (ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย) 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร ผู้ช่วยอธิการบดี 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดี 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวรรณ ศิรินันทนา รองประธานอนุกรรมการ (ชุดที่ 4)  
16. อาจารย์ ดร.ถิรวรรณ ศรีรัตนโชติชัย  อนุกรรมการ (ชุดที่ 4)  
17. นางสาวศศิร์กร  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวนุจรี  อัมพะลพ ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวเบญจวรรณ  หวานเสนาะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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20. นางสาวกาญจนา เรืองภักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวชัชนันท์  ร่อนจินดา ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางสาวรุ่งนภา  ศรีสรรจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา  11.00  น. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานกรรมการ ขอให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็น
เวลา 1 นาที ตั้งอธิษฐานจิตส่งดวงวิญญาณไปสู่สุขคติภพต่อการสูญเสีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย  เย็นเปรม  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า  รองอธิการบดี (ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยเลขานุการ  
น าเสนอระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ พร้อมเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม ประธาน
กรรมการ  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังเอกสารประกอบการประชุม  

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม  ประธานกรรมการ ขอมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เฉิดฉิน สุกปลั่ง กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการประชุม พร้อมกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.1 ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการสูญเสียกรรมการติดตามฯ 
  เนื่องด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย  เย็นมเปรม  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 
ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ด้วยโรงมะเร็งกล่องเสียง ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  
  ทั้งนี้ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการติดตามฯ ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการ
สูญเสีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย  เย็นมเปรม  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ เป็นอย่างยิ่ง 
และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีและฝ่ายเลขานุการ ทีจ่ัดส่งพวงหรีดคารวะศพ ในนามคณะกรรมการ
ติดตามฯ นี้ด้วย 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6(33)/2566  วันที่ 18 สิงหาคม 2566 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า  รองอธิการบดี (ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยเลขานุการ  

น าเสนอการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี และคณบดี ครั้งที่ 6(33)/2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 จ านวน 6 หน้า ดังเอกสารประกอบ              
การประชุม 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ครั้งที่ 6(33)/2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566  โดยไมแ่ก้ไข      
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1  ก าหนดการสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า  รองอธิการบดี (ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยเลขานุการ  
น าเสนอก าหนดการสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะเพ่ือการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ตามที่ การประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 6(33)/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566    
ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะเพ่ือการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมแจ้งผู้เข้ารับการสัมภาษณ์รับทราบต่อไป นั้น โดยมีข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ให้ปรับเปลี่ยนการสัมภาษณ์ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 4 คน และอธิการบดี             
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี จากวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นวันที่ 15 กันยายน 2566 และยกเลิก
การสัมภาษณ์กรรมการประจ าคณะ/ส านัก/สถาบัน 

2.  ให้ปรับเวลาการสัมภาษณ์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จากเวลา 13.00 น. เป็นเวลา 
10.00 น. และก าหนดให้แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์               
ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม และกลุ่มที่ 2 
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทองหล่อ วงษ์อินทร์ และรองศาตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง 

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วโดยมีก าหนดการดังนี้  
วันที่  เวลา กลุ่มเป้าหมายการสัมภาษณ์ 
15 กันยายน 2566 13.00 น.  ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 4 คน และ 
   อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
20 ตุลาคม 2566 13.00 น. บุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 9 กลุ่ม  
17 พฤศจิกายน 2566 10.00 น. คณบดี 10 หน่วยงาน และผู้อ านวยการ 5 หน่วยงาน 
ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบก าหนดการสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะเพ่ือการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามท่ีน าเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 4.1 การพิจารณาสัมภาษณ์ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  เพื่อการ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า  รองอธิการบดี (ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยเลขานุการ  
ขออนุญาตให้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวรรณ ศิรินันทนา รองประธานอนุกรรมการประเมินผลการน าข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุง (ชุดที่ 4) และ อาจารย์ ดร.ถิรวรรณ ศรีรัตนโชติชัย อนุกรรมการประเมินผลการน าข้อเสนอแนะ                
ไปปรับปรุง (ชุดที่ 4) เข้าร่วมรับฟังการสัมภาษณ์ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือประมวลผลการสัมภาษณ์   
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า  รองอธิการบดี (ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยเลขานุการ  
น าเสนอการพิจารณาสัมภาษณ์ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  เพ่ือการประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ตามท่ี การประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 6(33)/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ได้
มีมติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดการสัมภาษณ์ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ในวันศุกร์ที่ 
15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 13.45 น. ด้วยระบบออนไลน์ นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งก าหนดการสัมภาษณ์ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย และขอความร่วมมือ
ตอบแบบสัมภาษณ์เพ่ือการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีก าหนดส่งข้อมูลแบบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 กันยายน 
2566 โดยมีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.พีระ รัตนวิจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต เทียนบุญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี 
เปลี่ยวจิตร์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธฤษวรรณ บัวศรีค า กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจ า 

 จึงเรียนเชิญตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 4 คน เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์              
โดยเป็นการสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานการประชุม น าเสนอประเด็นสัมภาษณ์              
4 ประเด็น ดังนี้ 

1. ผลงานที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมามีเรื่องใดบ้าง 
2. ท่านในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมองเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีปัญหาอุปสรรคเรื่องใดบ้าง

และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร 
3. ทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีควรเป็นอย่างไร  
4. ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ท่านคิดว่า หมู่บ้าน ชุมชน ต าบล อ าเภอ 

จังหวัด อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีด าเนินการเรื่องใด อย่างไร 
ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 4 คน น าเสนอข้อมูลตามประเด็นสัมภาษณ์และตอบข้อซักถาม

ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Google Meet ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 36 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

1. ดร.พีระ รัตนวิจิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต เทียนบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต าแหน่งประธาน

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี  เปลี่ยวจิตร์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยต าแหน่งประธาน               

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธฤษวรรณ บัวศรีค า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานการประชุม ขอให้กรรมการท่านอ่ืนสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม 
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 รองศาสตราจารย์สุวิทย์ เฑียรทอง กรรมการ สอบถามเพ่ิมเติมกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ร าไพพรรณีเปิดคณะพยาบาลศาสตร์จะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างไร  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานการประชุม กล่าวขอบคุณตัวแทนกรรมการ             
สภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมคณะกรรมการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้รวบรวมข้อมูลประเด็นการสัมภาษณ์และมอบคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง (ชุดที่ 4) ด าเนินการประมวลผลการสัมภาษณ์ตัวแทนกรรมการ              
สภามหาวิทยาลัย ตามกรอบการประเมินและวิธีการที่ก าหนดไว้ พร้อมน าเสนอต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม มอบคณะอนุกรรมการประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง (ชุดที่ 4) 

ด าเนินการประมวลผลการสัมภาษณ์ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมน าเสนอต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป 

 4.2 การพิจารณาสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อการประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า  รองอธิการบดี (ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยเลขานุการ  

ขออนุญาตให้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวรรณ ศิรินันทนา รองประธานอนุกรรมการประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไป

ปรับปรุง (ชุดที่ 4) และ อาจารย์ ดร.ถิรวรรณ ศรีรัตนโชติชัย อนุกรรมการประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 

(ชุดที่ 4) เข้าร่วมรับฟังการสัมภาษณ์ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีเพ่ือประมวลผลการสัมภาษณ์   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า  รองอธิการบดี (ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยเลขานุการ  

น าเสนอการพิจารณาสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  เพ่ือการประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังเอกสารประกอบการประชุม 
ตามที่ การประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 6(33)/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566          

ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบก าหนดการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ในวันศุกร์ที่ 15 
กันยายน 2566 เวลา 14.00 – 15.45 น. ด้วยระบบออนไลน์ นั้น 

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งก าหนดการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี และ     

ขอความร่วมมือตอบแบบสัมภาษณ์เพ่ือการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีก าหนดส่งข้อมูลแบบสัมภาษณ์

ในวันที่ 6 กันยายน 2566 โดยมีรองอธิการบดีทั้ง 6 ท่าน และผู้ช่วยอธิการบดีทั้ง 3 ท่าน ได้ตอบแบบสัมภาษณ์

เรียบร้อยแล้ว  

 จึงเรียนเชิญอธิการบดี  รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์              

โดยเป็นการสัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานการประชุม น าเสนอประเด็นสัมภาษณ์          

4 ประเด็น ดังนี้ 

1. ผลงานที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมามีเรื่องใดบ้าง 

2. อุปสรรคและปัญหาส าคัญมเีรื่องใดบ้าง 
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3. ทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีควรเป็นอย่างไร  

4. ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ท่านคิดว่า หมู่บ้าน ชุมชน ต าบล อ าเภอ 

จังหวัด อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีช่วยเหลือในเรื่องใด อย่างไร 

อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี น าเสนอข้อมูลตามประเด็นสัมภาษณ์และตอบข้อ

ซักถามต่อคณะกรรมการติดตามฯ ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Google Meet ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 36 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม   อธิการบดี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนนัท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดี 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ   รองอธิการบดี 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า   รองอธิการบดี 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน์   รองอธิการบดี 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวสัดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร   รองอธิการบดี 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด  โกศลานันท์   รองอธิการบดี 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร  อรรคศรีวร   ผู้ช่วยอธิการบดี 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร  บุญมี   ผู้ช่วยอธิการบดี 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์  วงษ์พา   ผู้ช่วยอธิการบดี 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานการประชุม สอบถามเพ่ิมเติม 2 ประเด็น 

ได้แก่ (1) กรณี Output-based education มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง และ (2) กรณีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร าไพพรรณีมีจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนมากมีแนวทางบริหารจัดการอย่างไรในอนาคต  และขอให้

กรรมการท่านอ่ืนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 รศ.สุวิทย์  จังหวัดจันทบุรีมีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีได้รับการ

ยอมรับและความเชื่อมั่นจากคนในจังหวัดจันทบุรีเป็นอันดับหนึ่ง หรือไม่อย่างไร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ประธานการประชุม กล่าวขอบคุณอธิการบดี                        

รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องขอข้อมูลเพ่ิมเติมคณะกรรมการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ในโอกาสต่อไป 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้รวบรวมข้อมูลประเด็นการสัมภาษณ์และมอบคณะอนุกรรมการ

ประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง (ชุดที่  4) ด าเนินการประมวลผลการสัมภาษณ์ อธิการบดี                  
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ตามกรอบการประเมินและวิธีการที่ก าหนดไว้ พร้อมน าเสนอต่อที่ประชุมใน
โอกาสต่อไป 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
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มติที่ประชุม มอบคณะอนุกรรมการประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง (ชุดที่ 4) 

ด าเนินการประมวลผลการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมน าเสนอต่อที่ประชุม           

ในโอกาสต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๕.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ  

น าเสนอก าหนดการประชุมครั้งต่อไป  ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ตามที่ การประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 2(29)/2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 

ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงก าหนดการประชุมประจ าปี พ.ศ. 2566 เป็นวันศุกร์สัปดาห์ที่สามของ               

ทุกเดือน ด้วยระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีก าหนดการประชุมครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 8(35)/2566   

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการสัมภาษณ์บุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                  

ด้วยระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบก าหนดการประชุม ครั้งที่ 8(35)/2566 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 

เวลา 13.00 น. ด้วยระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีน าเสนอ 

เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 

 

(นางสาวเบญจวรรณ  หวานเสนาะ)   

     ผู้พิมพ์และบันทึกการประชุม  

 

(นางสาวศศิร์กร  อิศรางกูร ณ อยุธยา) 

         ผู้บันทึกการประชุม 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่ า)  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง) 
     ผู้ตรวจรายงานการประชุม           กรรมการ 
 ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการ 


